

ด่วนที่สุด  
ที่ กค ๐๕๐๘.๓/๒๑๑๐๙



กระทรวงการคลัง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๙/ว(ล) ๓๖๒๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงกลาโหมเสนอร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอในครั้งนี้ ได้มีการแก้ไขปรับปรุงตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนกลาโหมได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ หรือตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เงินเพิ่มผู้ชำนาญงาน และเงินเพิ่มอื่น หรือเงินช่วยเหลือตามที่กำหนดโดยคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงการคลัง หรือโดยกระทรวงกลาโหมตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังได้เคยให้ความเห็นไว้ ประกอบกับการกำหนดบทบาทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ได้มีการกำหนดให้สอดคล้องกับการได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ อย่างไรก็ตาม การกำหนดบทบาทบัญญัติเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้เข้ากับระดับและขั้นใดตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนกลาโหม ควรกำหนดให้สอดคล้องกับการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการประเภทอื่นด้วย เพื่อมิให้เกิดความเหลื่อมล้ำและลักลั่นกับข้าราชการประเภทอื่น และโดยที่การเสนอร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... ของกระทรวงกลาโหมดังกล่าวข้างต้น เป็นการตรากฎหมายหรือการดำเนินการใดๆ ของรัฐที่มีผลผูกพันทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐ ดังนั้น ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวจึงควรคำนึงถึงความคุ้มค่า ต้นทุน และผลประโยชน์ เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความยั่งยืนทางการคลังของรัฐด้วย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง  
กองคำตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล  
กลุ่มงานเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ  
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๗  
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๔